


สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ตร. ครั้งที่ ๒๙๑/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ต.ค.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.

ประธาน : พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
<p>พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติฯ รอง ผบ.ตร.</p>	<p>๑. ให้ ทุกพื้นที่ ประสานความร่วมมือ สถานบริการ สถานบันเทิงต่างๆ ปฏิบัติตามแนวทางที่ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) กำหนดให้สถานบริการ สถานบันเทิงสามารถประกอบธุรกิจตามปกติได้ในอาคารปิด แต่เน้นย้ำห้ามมิให้มีการเปิด - ปิด เกินเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนงดงดขันมิให้มีการปล่อยปละละเลย ให้ผู้มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์ เข้าใช้บริการและห้ามมิให้มีการแสดงลามก อนาจาร</p>	<p>ผบช.น., ภ.๑-๙, ศชต. และ ก.</p>
	<p>๒. ให้ ทุกพื้นที่ จัดทำแผนปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ที่เดินทางเข้าร่วมถวายความอาลัย ทั้งในพื้นที่พระบรมมหาราชวัง และพื้นที่อื่น ตามที่แต่ละจังหวัดกำหนดจัดให้มีการถวายความอาลัย ตลอดหัวระยะเวลา ที่พระราชทานพระราชานุญาต เพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาส ในหัวเวลาดังกล่าว</p>	<p>ผบช.น., ภ.๑-๙, ศชต. และ ก.</p>
	<p>๓. ให้ ทุกพื้นที่ บูรณาการกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของระดมกวาดล้าง อาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบ ตามวิหุย ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๒๒/๓๓/๒๕ ลิง ๑๙ ต.ค.๕๙</p>	<p>ผบช.น., ภ.๑-๙, ศชต. และ ก.</p>
	<p>๔. ให้ บช.ปส. ขยายผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติด นายเลาเต่า แสนลี เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค.๕๙ รวมทั้งให้ดำเนินการยึดทรัพย์อย่างเคร่งครัด</p>	<p>ผบช.ปส.</p>
	<p>๕. กรณีจับกุมผู้ต้องหาหลักถอดตัดไม้พะยูน ในพื้นที่ จว.อุบลราชธานี และ จว.ฉะเชิงเทรา จึงกำชับ ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นต้นทาง ทางผ่าน และ แนวชายแดน เช่น ตม., ทล. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความเข้มในการตั้งด่านจุดตรวจ จุดสกัด ตาม “แผนยุทธการประชารัฐร่วมใจพิทักษ์ไม้พะยูน” และเมื่อมีการจับกุมได้ ให้มีการสืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายอย่างจริงจัง</p>	<p>ผบช.น., ภ.๑-๙, ศชต., สตม., ดชต. และ ก. ผบก.ทล.</p>
	<p>ข้อสั่งการผ่านระบบการประชุมทางไกล</p> <p>๑. กำชับ ภ.จว.ชลบุรี เร่งรัดสืบสวนสอบสวนติดตามจับกุมคนร้าย เหตุลักทรัพย์นักท่องเที่ยวชาวจีน พื้นที่ สภ.เมืองพัทยา เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๕๙</p> <p>๒. ให้ ภ.จว.เชียงราย สืบสวนสอบสวนขยายผลถึงเครือข่ายขบวนการยาเสพติด รวมทั้งดำเนินการยึดทรัพย์ กรณีตรวจยึดยาเสพติด พื้นที่ สภ.แม่จัน เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙</p>	<p>ผบช.ภ.๒ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ผบช.ภ.๕ ผบก.ภ.จว.เชียงราย</p>

พ.ต.อ.  นายตำรวจเวรอำนวนวยการ ศปก.ตร.

(จรุญ โพลดำ)

รอง ผบก.ส.๑